






สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 12-14 มีนาคม 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>  กระทรวงสาธารณสุข  @pr_moph  moph channel  clubhealthch  mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>โพสต์ทูเดย์ (14มี.ค.59)</p>	<p>งบประมาณ สสส. -เสนอข่าว นายธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการเครือข่ายองค์กรงดเหล้า เปิดเผยว่า เครือข่ายยังไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณจาก สสส.ได้ แม้ว่า พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี จะยืนยันว่าได้ยกเลิกมาตรการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของ สสส. แล้ว หวังว่าการประชุมคณะกรรมการกองทุน สสส. วันที่ 21 มี.ค.นี้ จะมีข้อสรุปที่ชัดเจนหรือมีข้อยุติ ส่วนกรณีสงตง.ยืนยันให้เก็บภาษีเครือข่ายย้อนหลังนั้น ที่ผ่านมาได้ทำตามระเบียบ ไม่มีเจตนาหนีภาษี และถ้าให้เก็บย้อนหลังคงเป็นไปไม่ได้เพราะไม่มีเงินมากขนาดนั้น โดยทราบว่า สสส. และ สธ. ได้เจรจากับกรมสรรพากรแล้ว</p>
<p>บ้านเมือง (14 มี.ค.59)</p>	<p>รับสมัครเลขาฯ สปสช. -เสนอข่าว ทพ.อรุณพร ลิ้มปัญญาเลิศ โฆษก สปสช. เปิดเผยว่า ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. และประธานบอร์ดสปสช. ได้ลงนามในประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการศึกษาเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสปสช. สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://law.nhso.go.th/Site/Default.aspx และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สปสช. ชั้น 4 อาคารปี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งแต่วันที่ 1-22 เม.ย. 59 ในวันและเวลาราชการ</p>
<p>ฐานเศรษฐกิจ (13 มี.ค.59)</p> <p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ หุ้นส่วนประเทศไทย (14มี.ค.59)</p>	<p>ข้อตกลง TPP ด้านยา -เสนอข่าว นายบัณฑิต วงศ์สีลโชติ รองประธานคณะกรรมการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สภาหอการค้าฯ ระบุว่า การขยายความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับยาโรครักษาโรค ที่องค์กรภาคประชาชนและหลายฝ่ายเกรงไทยจะเสียเปรียบสหรัฐฯ นั้น จากการตรวจสอบสาระสำคัญของความตกลง TPP ทั้ง 2 เรื่อง สามารถแบ่งได้ดังนี้</p> <p>กรณียาที่เคยเป็นที่รู้จัก สามารถจดสิทธิบัตรใหม่เพื่อให้คุ้มครองได้นาน 3 ปี ในกรณีที่พบว่า สามารถใช้รักษาโรคใหม่แตกต่างจากโรคเก่าที่ได้จดทะเบียนไว้ เช่น เดิมขอสิทธิบัตรไว้รักษาโรคมะเร็ง แต่พบว่ารักษาโรคเอดส์ได้ จะให้จดสิทธิบัตรใหม่ได้ แต่คุ้มครองเพียง 3 ปี ไม่ใช่ 20 ปีอย่างถาวรกัน ดังนั้นคำว่า evergreen patent หมายถึงสิทธิบัตรไม่มีวันหมดอายุ จึงเป็นเรื่องที่กล่าวกันเกินความเป็นจริง</p> <p>ขณะที่การคุ้มครองข้อมูลทดสอบยา (test data exclusivity) มีระยะเวลา 5 ปี โดยบริษัทผลิตยาใหม่ต้องทดสอบว่ายานั้นปลอดภัย มีประสิทธิผลในการรักษาโรคตามที่กล่าวอ้างได้จริง แล้วจึงนำข้อมูลนั้นไปขึ้นทะเบียนเพื่อให้อย.อนุมัติให้ขายยาใหม่ได้ ซึ่งปกติการทดสอบดังกล่าว บริษัทฯ จะใช้เวลาเฉลี่ย 10-20 ปี กรณีทำได้อ่อนปีที่ 15 หลังการจดสิทธิบัตรซึ่งคุ้มครอง 20 ปี การคุ้มครองข้อมูลทดสอบยาจะหมดไปพร้อมอายุสิทธิบัตร แต่หากทำได้หลังปีที่ 15 บริษัทฯ ก็ยังได้รับการคุ้มครองให้ขายยานั้นแต่ผู้เดียวไปอีก 5 ปี</p> <p>เรื่องนี้ประเทศมาเลเซียกำหนดว่า หากได้ขึ้นทะเบียนข้อมูลทดสอบยาในประเทศแรกวันใด หลังจากนั้นอีก 18 เดือน หากบริษัทฯ ยังไม่ได้มาขึ้นทะเบียนเพื่อขายยานั้นในมาเลเซียก็จะได้ไม่คุ้มครองข้อมูลทดสอบยานั้น หมายความว่า บริษัทฯ ต้องนำยาใหม่ที่เริ่มขายแล้วในประเทศใดประเทศหนึ่งมาขายในมาเลเซียภายใน 18 เดือน หลังจากนั้นจึงจะได้รับการคุ้มครอง ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยในมาเลเซียได้เข้าถึงยาใหม่ ส่วนไทยที่ไม่ได้เข้าร่วม TPP อาจไม่ได้มียานั้นขายในประเทศไทยเลย หรือถ้ามีก็อาจยาวนานกว่า 2-3 ปี ซึ่งกรณี data exclusivity นี้ มาเลเซียได้รับการผ่อนผันให้เริ่มมีกฎหมายคุ้มครอง 5 ปี และเวียดนามมีเวลาผ่อนผัน 10 ปี หลังความตกลง TPP มีผลบังคับใช้ เพื่อเตรียมการให้เป็นไปตามความตกลงนี้</p> <p>ในส่วนของไทย หากเข้าร่วม TPP ในภายหลัง ยังไม่ทราบว่า จะได้รับการผ่อนผันหรือไม่ การไม่เข้าร่วม TPP ของไทยได้ส่งผลกระทบต่อการลงทุนของต่างประเทศในไทยอย่างมาก เพราะสินค้าที่ผลิตในไทยล้วนไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีในการส่งออกไปยังประเทศสมาชิกของ TPP</p> <p>-เสนอบทความ โดย กรรณิการ์ กิจติเวชกุล ระบุว่า หนึ่งในหัวใจความสำเร็จของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของไทย อยู่ที่ความสามารถในการใช้งบประมาณที่มีอยู่ไม่มาก แต่มีประสิทธิภาพสูงในการดูแลประชากร 48 ล้านคน ซึ่งหากไทยเข้าร่วมหุ้นส่วน TPP อาจกระทบต่อหลักประกันสุขภาพ เนื่องจากจากองค์การหมอไว้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>พรมแดน ชี้ว่า ความตกลง TPP จะสร้างสิทธิผูกขาดใหม่ๆ ให้กับบรรษัทข้ามชาติ ทำให้ยาจำเป็นมีราคาแพงขึ้น โดยไม่มีกลไกกักตุน เพราะไปกีดกันการเข้าสู่ตลาดของยาชื่อสามัญ ทำให้คนจำนวนมากเข้าไม่ถึงยา นอกจากนี้ยังทำให้เกิดการผูกขาดข้อมูลทางยา เพื่อกีดกันยาชื่อสามัญรายอื่นไม่ให้เข้าสู่ตลาด ทำให้เจ้าของสิทธิบัตรยาขึ้นราคายาได้โดยไม่ต้องแข่งขัน</p>
<p>มติชน (12 มี.ค.59)</p> <p>เดลินิวส์ (12 มี.ค.59)</p> <p>ข่าวสด มติชน เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ แนวนหน้า (13 มี.ค.59)</p> <p>โพสต์ทูเดย์ (13 มี.ค.59)</p>	<p>ปัญหาภัยแล้ง</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. กล่าวในรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" ว่า รัฐบาลเน้นการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ให้ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรทฤษฎีใหม่ และขอให้ช่วยกันประหยัดน้ำ</p> <p>-พญ.จิราพร ภัทรนุภาพร ผอ.รพ.พะเยา กล่าวว่า รพ.ต้องใช้น้ำประปาวันละ 1,500 ลบ.ม. ช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคมปีที่แล้ว รพ.ได้สูบน้ำจากกวันพะเยามาใช้ 85% ของการใช้น้ำในรพ. หลังจากนั้นในกวันพะเยาแห้ง ต้องใช้น้ำประปา และขณะนี้เตรียมขุดเจาะน้ำบาดาลในรพ.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณหทัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัด สธ. เปิดเผยว่า ภัยแล้งได้ลามไปถึงโรงพยาบาลหลายแห่ง ทำให้มีปัญหทั้งขาดแคลนน้ำและคุณภาพน้ำ ได้แก่ 1.รพ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 2.รพ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น 3.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี 4.รพ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา และ 5.รพ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา เบื้องต้นได้เร่งแก้ปัญหาแล้ว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ให้สัมภาษณ์สถานการณ์ภัยแล้งว่า จากข้อมูลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) วันที่ 11 มีนาคม มีพื้นที่ประสบภัยแล้ง 14 จังหวัด 48 อำเภอ และข้อมูลจากออร์มูมภัยแล้ง สธ. รายงานมีสถานบริการที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงประสบภัยแล้ง 5 แห่ง ได้เร่งแก้ไขปัญหาแล้ว ทุกแห่งเปิดบริการได้ตามปกติ ได้แก่ 1.รพ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ อยู่ระหว่างขุดเจาะบ่อบาดาลลึก 300 เมตร 2.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยทหาร องค์การปกครองท้องถิ่น และกรรมน้ำบาดาล ในการจัดหาหน้าและอยู่ระหว่างสร้างระบบกรองน้ำ 3.รพ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น ขนน้ำประปามาเติมถึงน้ำสำรองทุกวัน และจัดหาแหล่งน้ำบาดาล 4.รพ.พระทองคำ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.นครราชสีมา จัดระบบการควบคุมปริมาณการใช้ น้ำ แยกระบบน้ำที่ใช้ล้างเครื่องมือทางการแพทย์จากระบบปกติ จัดสร้างโรงกรองน้ำ ระบบกรองน้ำพร้อมระบบสำรองน้ำไว้ใช้ในโรงพยาบาล 5.รพ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา ได้รับการสนับสนุนน้ำจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แยกระบบการใช้น้ำที่ใช้ในการรักษาและล้างเครื่องมือแพทย์</p> <p>ได้กำชับให้ สสจ.ทุกจังหวัดและโรงพยาบาลทั่วประเทศ ทำแผนรับมือภัยแล้งทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งเฝ้าระวังปัญหาการขาดแคลนน้ำและสำรองน้ำให้เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน เพิ่มมาตรการประหยัดน้ำ และประสานหน่วยงานในท้องถิ่นจัดหาแหล่งน้ำเอาไว้แล้ว เพื่อไม่ให้กระทบกับการให้บริการผู้ป่วย</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.วิบูลย์รักษ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า จากการสำรวจราคาพืชผักส่วนใหญ่ยังคงปกติ สัปดาห์หน้าจะเชิญผู้ประกอบการค้าปลีกรวมค้าปลีกและการเกษตรมาหารือ เพื่อประเมินสถานการณ์ว่าภาครัฐจะเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างไร ถ้าหากพืชผักไม่พอก็มีตลาดนำเข้าจากจีน ซึ่งต้องเข้มงวดในเรื่องความปลอดภัย โดยประสานไปยังกระทรวงสาธารณสุขในการร่วมมือตรวจสอบด้านคุณภาพ</p>
<p>ข่าวสด ไทยรัฐ มติชน (13 มี.ค.59)</p> <p>สยามรัฐ (14 มี.ค.59)</p>	<p>สธ.สุ่มตรวจแหล่งผลิตขนมจีน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณหทัย วัฒนายิ่งเจริญชัย โฆษก สธ. ได้มอบหมายให้สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย ร่วมกับสำนักอาหาร ออย. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสถานที่จำหน่ายขนมจีนที่พบการใช้วัตถุกันเสียเกินมาตรฐาน เพื่อเก็บตัวอย่างของขนมจีนส่งตรวจวิเคราะห์ และสืบสวนหาแหล่งผลิตเพื่อดำเนินการตามกฎหมายพร้อมแจ้งสสจ.ทั่วประเทศ ให้เฝ้าระวังสถานที่ผลิตและจำหน่ายขนมจีนด้วย</p> <p>ทั้งนี้ ขนมจีนจัดเป็นอาหารในภาชนะบรรจุ ต้องแสดงฉลากตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 367 พ.ศ.2557 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ โดยผู้ผลิตต้องระบุชื่ออาหาร เลขสารบบอาหาร ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต ปริมาณสุทธิ ส่วนประกอบที่สำคัญ วันเดือนปีที่ควรบริโภค และหากมีการใช้วัตถุเจือปนอาหาร โดยเฉพาะวัตถุกันเสีย จะต้องแจ้งไว้บนฉลากอย่างชัดเจน หากไม่ติดฉลากหรือฉลากไม่ครบถ้วน มีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท และการใช้วัตถุเจือปนอาหารเกินปริมาณที่กำหนด จะจัดเป็นอาหารไม่ได้มาตรฐาน มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน, บ้านเมือง	<p>หมอลงกิตแจ้จับ'เซปิง'</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชลธิศ สินรัชตานันท์ นายกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งประเทศไทย พร้อมทนายความ เดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ยานนาวา เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับ ดร.เซปิง ไชยศาสตร์ ประธานโครงการเฟลซอฟและที่ปรึกษาด้านความงาม และผู้เกี่ยวข้อง ขอให้หาหมิ่นประมาท</p>
<p>เดลินิวส์ ข่าวสด มติชน (13 มี.ค.59)</p> <p>มติชน (13 มี.ค.59)</p> <p>ข่าวสด มติชน ไทยรัฐ (14มี.ค.59)</p> <p>เดลินิวส์ (13 มี.ค.59)</p>	<p>เปียร์แท่ง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมาน พุตระกูล ผอ.สำนักคณะกรรมการควบคุมเครื่องสำอางค์ กรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ได้เข้าตรวจสอบร้านปลีกแพลงที่ขายเปียร์ในรูปไอศกรีมแท่ง ในงานแฟร์ย่านสวนลุมพินี พบว่ามีการแปรรูปเครื่องสำอางค์ประเภทเปียร์จริง เข้าขายกระทำผิดพ.ร.บ.สุรา ฐานจำหน่ายผิดวิธี และขายโดยไม่มีใบอนุญาต และโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ด้วย จึงเอาผิดตามกม. มีโทษจำคุก 1 ปี ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท และปรับวันละ 5 หมื่นบาทจนกว่าจะยุติการกระทำ นอกจากนี้ ยังพบร้านขายเครื่องสำอางค์ในพื้นที่ยังคงกระทำผิดอีก 15 ร้าน โดยโฆษณา ลด แลก แจก แถม จำหน่ายให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ซึ่งทั้งหมดได้ส่งเรื่องให้ตำรวจดำเนินการตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว</p> <p>จากการตรวจสอบยังพบว่า ร้านค้าเหล่านี้เคยขอใบอนุญาตจำหน่ายสุราจากกรมสรรพสามิตแล้ว แต่กรมสรรพสามิตไม่ออกให้ เจ้าของพื้นที่จึงไปขอแทนและได้ใบอนุญาต 20 ใบ มาให้ร้านค้าเหล่านี้จำหน่ายแทน โดยมีข้อแม้ว่าจะต้องใช้เครื่องสำอางค์ยี่ห้อเดียว ซึ่งเจ้าของพื้นที่กับเปียร์ยี่ห้อดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือกัน ดังนั้นจึงให้นิติกรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายพิจารณาว่า จะสามารถเอาผิดเจ้าของพื้นที่ฐานตัวการร่วมหรือผู้สนับสนุนได้หรือไม่ ถ้าเป็นตัวการร่วม โทษจะเท่าคนขาย แต่ถ้าเป็นผู้สนับสนุนจะรับโทษ 2 ใน 3 ทั้งนี้ เพิ่งเคยพบกรณีที่เจ้าของพื้นที่เป็นผู้ขออนุญาตเป็นครั้งแรก จึงขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p> <p>-เสนอข่าว นายธีรภัทร์ คหะวงศ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ กล่าวว่า เชื่อว่ามีลักษณะนี้อีกหลายพื้นที่ เพราะเป็นเหมือนเทรนด์หรือแฟชั่นของวัยรุ่น อีกทั้งมีการคิดค้นการแปรรูปแบบใหม่ๆ ออกมา ซึ่งน่าเป็นห่วงมาก เพราะบางอย่าง เช่น ไอศกรีมแท่ง วัยรุ่นที่ไปซื้อบางรายอาจไม่ทราบว่ามีส่วนผสมของแอลกอฮอล์</p> <p>ขณะที่ นายจรศักดิ์ อัครมั่งคั่ง กรรมการผู้จัดการบริษัท สิ่งพัฒนาเชียงใหม่ จำกัด ผู้แทนจำหน่ายเปียร์สิ่งเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน กล่าวว่า บริษัทขายเปียร์ตามปกติ ไม่สนับสนุนและส่งเสริมให้นำมาแปรรูปเป็นเปียร์แท่ง เพื่อจำหน่ายลูกค้า เนื่องจากมีความผิดตามกฎหมาย และเป็นการเล็งภาษี ซึ่งบริษัทยึดหลักธรรมาภิบาล ดำเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลีกเลี่ยงการประกอบธุรกิจดังกล่าว ส่วนพื้นที่เชียงใหม่ยังไม่พบว่ามีจำหน่ายเปียร์แท่ง หรือเปียร์ไอศกรีมแต่อย่างใด</p> <p>แหล่งข่าวจากผู้จำหน่ายไวน์และเปียร์ในพื้นที่เชียงใหม่ กล่าวว่า ยังไม่พบร้านจำหน่ายเปียร์แท่ง แต่มีแนวโน้มที่ร้านบางแห่งจะใช้วิธีเดียวกับผู้ค้าที่กรุงเทพฯ เนื่องจากเป็นความแปลกใหม่ ตอบสนองกลุ่มลูกค้าวัยรุ่น อาจเป็นร้านเล็ก ๆ หรือร้านเหล้าริมทาง ที่ใช้รถเข็นไอศกรีมบังหน้าหวังตบตาเจ้าหน้าที่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมาน พุตระกูล ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องสำอางค์ กล่าวว่า นอกจากจะพบเปียร์แท่งคล้ายไอศกรีมแล้ว ยังตรวจพบการจำหน่ายเหล้าปั่น โดยปั่นใส่เหยือกไว้และเทใส่แก้วขนาดเล็ก มีป้ายโฆษณาเชิญชวนให้เข้ามาชิม ถือว่ามีความผิดตามพ.ร.บ.สุรา ฐานจำหน่ายผิดวิธี และผิดพ.ร.บ.ควบคุมการจำหน่ายแอลกอฮอล์ ที่ห้ามโฆษณาเชิญชวนผู้ซื้อ เพราะการจำหน่ายแบบแปรรูปเป็นเหล้าปั่นหรือค็อกเทล จะทำได้ต่อเมื่อมีผู้ซื้อร้องขอเป็นครั้งคราวเท่านั้น โดยพบความผิดในลักษณะเดียวกัน 2-3 ร้าน</p> <p>ทั้งนี้ ยังไม่พบการแปรรูปในรูปแบบอื่น แต่อีกประเด็นหนึ่งที่กำลังดำเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง คือการเปิดจำหน่ายสุราในลักษณะคล้ายลานเปียร์ ภายในมีป้ายไฟเชิญชวนผู้ซื้อ หรือมีของฟรีเมียมแจก ซึ่งก่อนหน้านี้ พบลานเปียร์รูปแบบนี้ของเอเจนซี่บริษัทจำหน่ายสุราขนาดใหญ่ที่ศูนย์การค้าชื่อดังแห่งหนึ่ง จึงได้แจ้งดำเนินคดี และทางบริษัทดังกล่าวได้รับสารภาพต่อศาล ศาลจึงสั่งให้ สธ.ดำเนินการเปรียบเทียบปรับ 3 คดี คดีละ 500,000 บาท โดยขณะนี้ยังพบการกระทำผิดในรูปแบบเดิมอยู่ตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งที่บริษัทใหญ่ทราบว่ามีผิด แต่ผู้ประกอบการรายใหม่พยายามหาช่องทางจำหน่ายในรูปแบบใหม่ เพื่อให้เข้าถึงลูกค้ามากขึ้น</p> <p>-เสนอข่าว ดร.พงศ์ภัทร อนุมัติราชกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมหารือกับคณะกรรมการภาคีเครือข่ายควบคุมเครื่องสำอางค์ เพื่อเดินทางมหาวิทยาลัยต้นแบบณรงค์เชิงรุก งดจำหน่ายเครื่องสำอางค์รอบสถานศึกษา ที่มหาวิทยาลัยรังสิต</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	<p>เสนอธ.จัดเจ้าหน้าที่คุมกม.ห้ามสูบบุหรี่</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก (พิเศษ) พญ.มุกดา หวังวิรวงศ์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เปิดเผยแพร่รายงานการวิจัยจากฮ่องกง พบว่า กฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะทุกที่ ลดจำนวนเด็กป่วยที่ต้องอยู่โรงพยาบาลด้วยโรคติดเชื้อในปอด จำนวนถึง 13,000 กว่าราย ในช่วง 6 ปี</p> <p>-ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า ฮ่องกงได้เพิ่มค่าปรับผู้ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในที่สาธารณะเป็น 1,500 เหรียญฮ่องกงอัตราเดียว และได้ออกกฎหมายตั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายห้ามสูบบุหรี่เป็นการเฉพาะ มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 100 คน ตรวจตราและลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ ทำให้ฮ่องกงมีอัตราการสูบบุหรี่ร้อยละ 12 ต่ำสุดในเอเชีย ส่วนไทยมีอัตราการสูบบุหรี่ ร้อยละ 20</p> <p>กระทรวงสาธารณสุขไทยได้ปรับปรุงกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ตั้งแต่ พ.ศ.2555 แต่ปัญหาคือไม่ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายที่รับผิดชอบอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในต่างจังหวัดที่ร้อยละ 92 ของผู้สูบบุหรี่อาศัยอยู่ ทำให้ประเทศไทยไม่ได้ประโยชน์จากกฎหมายห้ามสูบบุหรี่เท่าที่ควร จึงขอเสนอให้กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเจ้าหน้าที่เพื่อบังคับใช้กฎหมายควบคุมยาสูบที่ชัดเจนในแต่ละจังหวัด หากต้องการจะคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ออกมากกว่า 20 ปีแล้ว</p>
คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ แนวนหน้า (14มี.ค.59)	<p>สถานการณ์ความไม่สงบภาคใต้</p> <p>-เสนอข่าว เกิดเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้รับวันสถาปนาครบ 56 ปีขบวนการปืออาร์เอ็น โดยคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงถล่มเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 3 จุด จุดแรก ที่สถานีรถไฟเจาะไอร้อง จ.นราธิวาส ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จุดที่สอง ที่ฐานปฏิบัติการกองร้อย.ทพ.4816 อยู่ติตรพ.เจาะไอร้อง มีเจ้าหน้าที่ทหารได้รับบาดเจ็บ 7 นาย ทั้งหมดถูกนำส่งรพ.เจาะไอร้อง หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้ใช้อาวุธปืนยิงตอบโต้จนคนร้ายล่าถอยและหลบหนีเข้าไปซ่อนตัวในรพ.เจาะไอร้อง แพทย์และพยาบาลได้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปหลบอยู่ในที่ปลอดภัย โดยเจ้าหน้าที่ได้ใช้รถกระบะหุ้มเกราะเป็นบังเกอร์ในการยิงต่อสู้กับคนร้ายที่หลบหนีปะปนกับชาวบ้านภายในรพ.เจาะไอร้อง เป็นเวลานานกว่า 1 ชั่วโมง เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบไม่พบตัวคนร้าย โดยกลุ่มคนร้ายได้ทุบทำลายทรัพย์สินเสียหายหลายรายการ ทั้งประตูกระจก เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือแพทย์ และทำลายเอกสารระบุรายชื่อผู้ป่วยของรพ. จากนั้นได้หลบหนีออกทางด้านหลังของรพ. จุดที่ 3 บนถนนสายมะรือโบออก บ้านยานิง หมู่ 2 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และยังมีรายงานว่า ที่อ.สุไหงปาตี จ.นราธิวาส เจ้าหน้าที่พบระเบิดในพื้นที่ จำนวน 5 ลูก ส่วนที่ จ.ยะลามีเหตุยิงกัน 3 จุด</p>
ผู้จัดการออนไลน์ ไอเอ็นเอ็น (14มี.ค.59)	<p>ระบบดับเพลิงธ.ไทยพาณิชย์ขัดข้อง</p> <p>- เสนอข่าว นายยุพนธ์ โภคทรัพย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชี้แจงอุบัติเหตุระบบป้องกันอัคคีภัยขัดข้อง ระหว่างการเข้ามาปรับปรุงระบบการป้องกันอัคคีภัยของอาคารเพิ่มเติม ส่งผลให้สารดับเพลิง (แก๊สไฟโรเจน) ทำงาน ที่บริเวณห้องใต้ดินของอาคารเอสซีบี ปาร์ค ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของธนาคารเมื่อช่วงดึกวานนี้นั้น เบื้องต้น มีผู้เสียชีวิต 8 ราย โดยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 5 ราย และเสียชีวิตที่โรงพยาบาล 3 ราย และบาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลอีก 7 ราย ขณะที่อาคาร และทรัพย์สินไม่ได้รับความเสียหาย และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันนี้</p>
แนวหน้า คอลัมน์บุคคล แนวนหน้า (12 มี.ค.59)	<p>คำสั่งคสช.ปลดล็อก EIA/EHIA</p> <p>-กล่าวว่า คำสั่ง คสช. ที่ 9/2559 ให้แก้ไขมาตรา 47 พ.ร.บ.ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 เพื่อดำเนินโครงการเร่งด่วน จัดหาบริษัทเอกชนดำเนินการโครงการโดยไม่ต้องรอผลการพิจารณารายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) หรือรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) แล้วเสร็จ ส่วนราชการที่ได้ประโยชน์มากที่สุดคือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข ประมาณ 70 โครงการ เช่น การก่อสร้างรพ.รัฐ 5 แห่ง</p> <p>นายเกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัด ทส. ชี้แจงว่า ขั้นตอนการทำ EIA/EHIA ในโครงการของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจยังต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และกรม. ตามเดิม โดยคำสั่งที่ 9 ระบุว่า การจัดประมูลนั้นจะไม่มีผลการลงนามในสัญญาใดๆ ทั้งสิ้น จนกว่า EIA จะผ่าน จึงไม่เป็นการเอื้อให้แก่บริษัทใดๆ แต่ต้องการย่นระยะเวลาให้สั้นลง ไม่ให้บบานปลาย</p>
มติชน คอลัมน์ บ.ก.	<p>การบริจาคผ่านสื่อ</p> <p>-เสนอจดหมาย จาก ผู้ใช้นามว่า คนบางซ่อน แสดงความคิดเห็นเรื่องการประกาศรับบริจาคผ่านสื่อ ซึ่งถ้าเป็นการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ฟอร์รัม (13 มี.ค.59)</p>	<p>บริจาคเป็นครั้งคราวของโรงพยาบาลหรือหน่วยราชการ ก็สามารถทำได้ แต่ที่ตีควรถูกบริจาคผ่านมูลนิธิการกุศลที่เป็นที่ยอมรับ รวมทั้งยังแสดงความแปลกใจที่รัฐบาลปล่อยให้บริจาคผ่านสื่อเพื่อซื้อเครื่องมือราคาแพงให้กับโรงพยาบาลต่างจังหวัด ทั้งที่บอกว่าจะพัฒนาการแพทย์ของไทย แต่กระทรวงสาธารณสุขกลับไม่มีงบประมาณเพียงพอซื้ออุปกรณ์การแพทย์เหล่านี้ พร้อมทั้งเสนอแนะว่า ควรบริจาคให้กับโรงพยาบาลโดยตรง เพราะตรวจสอบง่าย การคอร์รัปชันน้อย และเพื่อให้ผู้บริจาคปลื้มใจ โรงพยาบาลควรมีการประกาศรายชื่อผู้บริจาคประจำเดือน ประจำปี และมีเอกสาร เช่น จุลสารแจ้งแก่ประชาชนให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะบริจาคต่อไป</p>
<p>เดลินิวส์ (14มี.ค.59)</p>	<p>ต่างชาติชมไทยช่วยผู้ป่วยไตทั่วถึง -เสนอข่าว พล.ท.นพ.ถนอม สุภาพร อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไต รพ.พระมงกุฎเกล้า เปิดเผยว่า ขณะนี้หลายประเทศทั่วโลก ต่างให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมนโยบายการล้างไตผ่านช่องท้อง และกำหนดให้เป็นวิธีหลักในการดูแลผู้ป่วยโรคไตลำดับแรก เนื่องจากได้มาตรฐานและได้ผลใกล้เคียงกับการฟอกไตผ่านเครื่อง ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยโรคไตได้ เพราะไม่ต้องเดินทางมาฟอกเลือด ไม่ต้องจำกัดน้ำและอาหาร สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ปกติ ซึ่งประเทศไทยได้รับคำชื่นชมจากนานาชาติว่าเป็นตัวอย่างของการดูแลผู้ป่วยโรคไตได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทำให้ผู้ป่วยไตของไทยไม่ถูกทอดทิ้ง ขณะที่ภาพรวมทั่วโลกยังมีผู้ป่วยโรคไตกว่าครึ่งที่ถูกปล่อยให้เสียชีวิตลง เพราะเข้าไม่ถึงการรักษา</p>
<p>ข่าวสด,เดลินิวส์ (12 มี.ค.59)</p> <p>ไทยรัฐ กรมประชาสัมพันธ์ (12 มี.ค.59)</p> <p>มติชน คอลัมน์อย่างนี้ ต้อง Share (12 มี.ค.59)</p> <p>ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 องศา (12 มี.ค.59)</p>	<p>โรคไข้เลือดออก -เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายอัครเดช เจิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีและ นพ.ปรารธนา ประสงค์ดี นพ.สสจ.สิงห์บุรี เปิดกิจกรรมรณรงค์ 3 เก็บ 5 ส.ป้องกัน 3 โรค ที่รพ.สต.โพธิ์สังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการนำนักเรียน ประชาชน และอสม. เคาะประตูบ้านเชิญชวนชาวตลาดทำข้ามร่วมกิจกรรม โดย นพ.โสภณ กล่าวว่า รพ.สต.โพธิ์สังโฆเป็นพื้นที่ที่มีนวัตกรรมเด่นเป็นตัวอย่างให้กับพื้นที่อื่น ๆ ได้ โดยเฉพาะด้านการควบคุมป้องกันโรคที่มาจากุงลายเป็นพาหะ เช่น โครงการปิ่นจักรยานรณรงค์ 3 เก็บ 5 ส. โครงการสร้างชุมชนให้มีส่วนร่วมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เป็นต้น</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิดเผยว่า ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน 5 ส. 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ที่ จ.กาญจนบุรี ว่า สธ.เร่งรณรงค์ควบคุมโรคที่เกิดจากุงลายในช่วงหน้าแล้ง เพราะเป็นช่วงที่ยุงเตรียมการระบาด เป็นการลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และลดการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากุง เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน</p> <p>ด้านนพ.พนัส โสภณพงษ์ นพ.สสจ.กาญจนบุรี กล่าวว่า จ.กาญจนบุรี ใช้วัดเป็นต้นแบบในการรณรงค์ และมีนวัตกรรมใหม่ที่ประดิษฐ์ขึ้นเอง ชื่อ “กล่องพิฆาตยุง” โดยนำแสงไฟสีม่วงอมดำเป็นตัวล่อให้ยุงบินเข้ามาโดนตาข่ายทั้ง 4 ด้านที่มีกระแสไฟฟ้าช็อตตาย ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ประชาชนสามารถทำได้ง่าย มีความปลอดภัย</p> <p>-กล่าวว่า นโยบายดีเด่นของกระทรวงสาธารณสุขปีนี้ ต้องยกให้การควบคุมปัญหาโรคไข้เลือดออก เพราะตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา แทบทุกสัปดาห์จะเห็น นพ.โสภณ เมฆธนปลัดกระทรวง ทำงานเชิงรุกตรวจลูกน้ำยุงลายตามสถานที่ต่างๆ ทั้งภายในสำนักงานปลัดกระทรวง สสจ. รพ.ต่างๆ ล่าสุด ยังร่วมกับอสม. และเจ้าหน้าที่รพ.สต.โพธิ์สังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี เคาะประตูบ้านเชิญชวนชาวตลาดทำข้าม ร่วมกิจกรรมรณรงค์ 3 เก็บ 5 ส. หวังลดอัตราป่วยและตายลงให้ได้ เพราะยังไม่ถึง 3 เดือน เสียชีวิตไปแล้ว 3 ราย</p>
<p>มติชน ไทยรัฐ (14มี.ค.59)</p>	<p>รณรงค์สวมหมวกนิรภัย -เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ระบุสถิติผู้เสียชีวิตจากจราจรปีละ 24,000 ราย ประมาณร้อยละ 70 ไม่สวมหมวกนิรภัย เตรียมเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงโทษผู้ทำผิดกฎหมายขับซ้รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย ให้บำเพ็ญประโยชน์ด้วยการดูแลผู้บาดเจ็บทางสมองที่มีสาเหตุจากการไม่สวมหมวกนิรภัยในโรงพยาบาล แทนการเสียค่าปรับ คาดว่าจะมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร็ว ๆ นี้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ข่าวสด (13 มี.ค.59)</p>	<p>การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว. สธ. กล่าวภายหลังเป็นประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติประกาศนียบัตร และกิตติกรรมประกาศ ให้รพ.ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ ในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 17 จัดโดย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ว่า รอบปีที่ผ่านมามาสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลได้เพิ่มการรับรองที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อตอบสนองการพัฒนาของสถานพยาบาลที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ และเป็นการสนับสนุนนโยบายพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ตามแนวทางการพัฒนาของ สธ. ซึ่งส่งเสริมการจัดบริการที่ไร้รอยต่อ</p> <p>ขณะนี้รพ.ได้รับการรับรองคุณภาพ 761 แห่ง จาก 1,323 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 57.52 ประกอบด้วย รพ.สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 622 แห่ง รพ.รัฐสังกัดอื่น 57 แห่ง รพ.เอกชน 82 แห่ง ทั้งนี้ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลได้รับการรับรอง 3 ด้าน คือ ด้านมาตรฐาน ด้านองค์กร และด้านโปรแกรมการพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจ จาก International Society for Quality in Healthcare หรือ ISQua ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลก ทำให้มั่นใจว่ามาตรฐานการรับรองกระบวนการคุณภาพของประเทศไทยเป็นมาตรฐานที่สากลยอมรับ</p>
<p>สยามรัฐ,มติชน (14มี.ค.59)</p>	<p>คุมจรรยาบรรณแพทย์ 7 สาขาใหม่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ โฆษกกรม สบส. กล่าวว่า รมว.สธ. ได้ลงนามในระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรักษามรรยาทแห่งวิชาชีพผู้ประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2559 ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 19 ก.พ. 59 เพื่อคุ้มครองประชาชนที่ใช้บริการ โดยบังคับใช้กับผู้ประกอบโรคศิลปะ 7 สาขาใหม่ ได้แก่ กิจกรมบำบัด การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก รังสีเทคนิค จิตวิทยาคลินิก กายอุปกรณ์และการแพทย์แผนจีน ซึ่งมีผู้ขึ้นทะเบียน 7,624 คน</p> <p>ทั้งนี้อนุญาตให้โฆษณา เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบโรคศิลปะทางสื่อ-การกระทำใดๆ ที่ทำให้ประชาชนเข้าใจได้ แต่ห้ามโฆษณา ใช้ จ้าง วาน ยินยอมให้ผู้อื่นโฆษณา กรณีเผยแพร่หรือตอบปัญหาทางสื่อสามารถแสดงตนว่าประกอบโรคศิลปะและแจ้งสถานที่ได้ แต่ห้ามสื่อในทำนองโฆษณาโอ้อวดเกินจริง หลอกลวง ห้ามบอกเบอร์โทรส่วนตัวในทีเดียวกัน ห้ามฮั้วผลประโยชน์ เป็นต้น ฝ่าฝืนโทษปรับ 20,000 บาท และปรับอีกวันละ 10,000 บาท จนกว่าจะยุติโฆษณา ส่วนผู้ประกอบโรคศิลปะ ความผิดมีตั้งแต่ตัดเงินเดือนถึงเพิกถอนใบอนุญาต</p>
<p>ข่าวสด คมชัดลึก (13 มี.ค.59)</p>	<p>แพทย์เตือนใช้สื่อออนไลน์อย่างมีสติ</p> <p>-เสนอข่าว พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผอ.สถาบันราชานุกูล กล่าวถึงพฤติกรรมของเด็กที่นิยมโพสต์ภาพการทำร้ายตัวเองลงในสื่อออนไลน์ หรือผู้ใหญ่ที่มักโพสต์เรื่องราวปัญหาต่างๆ ในชีวิต ว่า ในกรณีของเด็ก ต้องทำความเข้าใจว่าเด็กมีวุฒิภาวะน้อย ผู้ใหญ่ที่อยู่รอบข้างจึงควรที่จะสร้างวุฒิภาวะให้กับเด็ก สอนการแสดงออกที่ถูกต้อง และติดตามดูการแสดงออกในเรื่องราวต่างๆ ของบุตรหลาน ผู้ที่ใช้สื่อต้องตระหนักว่า แม้จะตั้งค่าการโพสต์ต่างๆ ไว้เป็นส่วนตัว แต่การโพสต์เรื่องราวเช่นนี้ก็เหมือนเป็นการเล่าเรื่องลงในที่สาธารณะ เรื่องราวต่างๆ จึงอาจถูกแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว สร้างความเข้าใจผิดต่อผู้คนที่อาจจะไม่ได้รู้จักสนิทสนมกับผู้โพสต์ ดังนั้น ทุกคนที่ใช้สื่อออนไลน์ควรมีสติในการดำรงชีวิต รู้เท่าทันอารมณ์ตัวเอง ควรคิดทบทวนก่อนพูดก่อนทำ ตระหนักเสมอว่าโลกออนไลน์รวดเร็วต่อการแพร่กระจายมาก</p>
<p>แนวหน้า (12 มี.ค.59)</p>	<p>มอบแขนขาเทียมผู้พิการ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดงานมอบแขนขาเทียมและอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ ในโครงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการประจำปี 2559 ที่รพ.ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีการมอบแขน-ขาเทียมจำนวน 246 ราย อุปกรณ์เครื่องช่วยเดินจำนวน 103 ราย รถเข็น-รถโยก จำนวน 25 ราย</p>
<p>คมชัดลึก (12 มี.ค.59)</p>	<p>รพ.ทำบ่อผ่านมาตรฐาน JCI</p> <p>-เสนอสุกัญญา นพ.วัฒนา พาริศรี ผู้อำนวยการ รพ.ทำบ่อ จ.หนองคาย กล่าวว่า รพ.ทำบ่อ ได้ผ่านการประเมินตามมาตรฐาน JCI (Joint Commission International) ซึ่งเป็นมาตรฐานการบริการโรงพยาบาลของประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ 19 ธันวาคม 2558 ซึ่งมาตรฐาน JCI ตอบโจทย์ด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient Safety) ครอบคลุมทุกด้าน เช่น มาตรฐานการรักษาพยาบาล สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล อาคาร สถานที่ การกำจัดของเสีย การให้ยา ให้เลือดผู้ป่วย ถือเป็นโรงพยาบาลชุมชนแห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกในขณะนี้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรมประชาสัมพันธ์ ไอเอ็นเอ็น (12 มี.ค.59) แนวหน้า(14 มี.ค.59)</p> <p>มติชน (14 มี.ค.59)</p>	<p>สธ.ขยายคลินิกชะลอไตเสื่อม</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตตกรมว.สธ.และ คณะผู้บริหาร เปิดการรณรงค์วันไตโลกของเขตสุขภาพที่ 5 มอบโลให้คลินิกโรคไตเรื้อรัง ที่ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดยุทธศาสตร์ การคัดกรอง โรคไตและชะลอความเสื่อมไต เพื่อลดจำนวนผู้ป่วย ที่จะเข้าสู่โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย รู้เร็ว รักษาเร็ว โดยตั้งคลินิกชะลอไตเสื่อมขึ้นในโรงพยาบาล ทั่วประเทศซึ่งปี 2559 นี้จะขยายให้ครอบคลุมใน สถานบริการใกล้บ้าน ทั้งโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ และโรงพยาบาลชุมชนที่มีทีมสหวิชาชีพ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพและนักโภชนาการ ดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังแบบองค์รวม พร้อมจัดทำคู่มือที่มรภษไตและคู่มือการดูแลตนเองสำหรับ ประชาชน เน้น 5 แนวทางชะลอไตเสื่อม คือ 1.ดื่มน้ำมากๆ 2.หลีกเลี่ยงกินยาแก้ปวดเป็น เวลานาน 3.งดเหล้า บุหรี่ 4.หลีกเลี่ยงรสเค็ม และ 5.หลีกเลี่ยงยาและอาหารเสริมที่ไม่มีทะเบียน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ยุทธชัย ตรีสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม เปิดกิจกรรมรณรงค์วันไตโลก ประจำปี 2559 ภายใต้คำขวัญ “โรคไตเป็นได้ตั้งแต่เด็ก รู้แต่เล็กป้องกันได้” เน้นการรณรงค์โรคไตในเด็กเป็นสำคัญ และต้องการรณรงค์ลดบริโภคเค็ม เพื่อช่วยให้เด็กไทยเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพที่ดี</p>
<p>เดลินิวส์ (13 มี.ค.59)</p>	<p>เขตสุขภาพที่ 10 ลดอัตราการกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง</p> <p>-เสนอข่าว พญ.ประนอม คำเที่ยง รองปลัด สธ. เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทีมผู้รับผิดชอบงานชะลอความเสื่อมไต และลดโรคไตเรื้อรัง เขตสุขภาพที่ 10 โดย นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ ผู้ตรวจฯ เขตสุขภาพที่ 10 กล่าวว่า เขตสุขภาพที่ 10 ได้ดำเนินงานคลินิกชะลอไตเสื่อม (CKD Clinic) ในโรงพยาบาลทุกระดับครบทั้ง 71 แห่ง มีการประเมินการทำงานของไตในผู้ป่วยช่วงเดือนตุลาคม 2558 ถึง มกราคม 2559 พบว่ามีผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง มารับบริการ 238,306 ราย ครอบคลุมร้อยละ 30.44 เท่านั้น และพบผู้ป่วยไตเสื่อมในระดับ 5 ถึง 14,822 ราย (ร้อยละ 20.43) พบผู้ป่วยไตเสื่อม ระดับ 4 จำนวน 3,479 ราย (ร้อยละ 9.49)</p> <p>ด้าน นพ.สุพร ลอยหา นพ.สสจ.อุบลราชธานี ในฐานะผอ.สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 กล่าวว่า การจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อน สนับสนุน และติดตามการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เริ่มจากลดผู้ป่วยไตเรื้อรัง นำสู่การลดโรคเบาหวานและความดันโลหิต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 510 คน</p>
<p>บ้านเมือง (13 มี.ค.59)</p>	<p>กรมวิทย์ฯ ใช้ห้องแล็บอณูวิทยาขั้นสูงรับมือโรคข้ามพรมแดน</p> <p>-เสนอสื่อบ้านเมือง นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดตั้งห้องปฏิบัติการอณูวิทยาขั้นสูง (Advanced Molecular Detection Laboratory; AMD Lab) เตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามสุขภาพที่สำคัญ ทั้งจากโรคติดเชื้อและโรคไม่ติดเชื้อ เพื่อประโยชน์ในการรักษา เฝ้าระวัง การป้องกันและควบคุมโรค</p>
<p>แนวหน้า (14 มี.ค.59)</p>	<p>หมอกควันภาคเหนือ</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศใน จ.แม่ฮ่องสอน พบว่า ค่า PM 10 เกินมาตรฐานแล้ว วัดได้ 137 มคก./ลบม. อยู่ในระดับเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ได้แนะนำให้ประชาชนพยายามอย่าออกนอกบริเวณบ้าน งดออกกำลังกายกลางแจ้ง สวมหน้ากากอนามัยปิดจมูกทุกครั้ง เมื่อออกนอกบ้าน</p>
<p>บ้านเมือง มติชน (14 มี.ค.59)</p>	<p>อากาศร้อน ระวัง “ระวังฮีทสโตรค”</p> <p>- เสนอข่าว น.พ.ชัยวัฒน์ จิตตพร นพ.สสจ.สุพรรณบุรี กล่าวในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์” ว่า หนักร้อนปี สุพรรณบุรีจะร้อนจัด จึงขอแสดงความเป็นห่วงมายังบรรดานักกีฬา เจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ที่เดินมาเข้าร่วมการแข่งขันให้ดูแลตัวเอง ระวังโรคที่เกิดจากอากาศร้อนคือโรคลมแดด หรือโรคฮีทสโตรค (Heat Stroke) ซึ่งเป็นกลุ่มอาการเจ็บป่วยที่รุนแรง จากการอยู่หรือออกกำลังกาย หรือทำงานในที่ที่มีอากาศร้อนจัดเป็นเวลานาน จนร่างกายไม่สามารถปรับตัวหรือควบคุมระดับความร้อนในร่างกายได้ มีผลกับการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือด รวมทั้งระบบประสาท ส่งผลทำให้เสียชีวิตจากอวัยวะต่างๆ ทำงานล้มเหลวได้ ซึ่งจะมีอาการอ่อนเพลีย คลื่นไส้อาเจียน ไม่มีเหงื่อออก รู้สึกกระหายน้ำมาก ตัวร้อนขึ้นเรื่อยๆ</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว นายภัทรธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าฯ สระแก้ว เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสร้างพื้นที่ปลอดโรค</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>(12 มี.ค.59)</p> <p>คมชัดลึก คอลัมน์ เครือข่ายบางนา (12 มี.ค.59)</p>	<p>พิษสุนัขบ้าโดยใช้กลยุทธ์สุขภาพหนึ่งเดียว มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท้องถิ่นจังหวัด/อำเภอ ปศุสัตว์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งใน จ.สระแก้ว และ จ.บันเตียเมียนเจย จ.พระตะบอง ประเทศกัมพูชา รวม 200 คน</p> <p>นางญาณี นาคพงษ์ รอง นพ.สสจ.สระแก้ว กล่าวว่า จากการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาปี 2556-2558 พบว่า จ.สระแก้วเป็น 1 ใน 16 จังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้า จึงจัดประชุมเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในจังหวัดและ 2 จังหวัดของประเทศกัมพูชา เพื่อพัฒนาศักยภาพให้เป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า หรือ Rabies Free Zone ภายในปี 2563 โดยต้องฉีดวัคซีนในสัตว์นำโรคให้ครบร้อยละ 80 และต้องไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่</p> <p>-เสนอข่าว สำนักงานเขตบางนา ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 8 และศูนย์บริการสาธารณสุข 32 ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในชุมชนเขตบางนา ได้แก่ ชุมชนหมู่บ้านโพโรจน์ ชุมชนมหาสิน ชุมชนเชลียง ชุมชนหน้าโรงเรียนรุ่งเรืองอุทิศ ชุมชนวรรณทอง ชุมชนหมู่บ้านรุ่งเรืองวิลล่า และสำนักงานเขตบางนา ระหว่างวันที่ 14-18 และ 21-22 มี.ค. เวลา 09.00-12.00 น.</p>
<p>ไทยโพสต์ (14 มี.ค.59)</p>	<p>เตือนใช้ "ตะเกียบ" คีบหมูดิบเสี่ยงติดเชื้อ</p> <p>-เสนอข่าว พญ.ศุภมาศ วิบุรณสุขสันต์ อายุรแพทย์โรคสมองและระบบประสาท รพ.เวชธานี ลาดพร้าว เตือนกินอาหารประเภทปิ้ง-ย่าง ชามู หมูกระทะ สุกี้ หรือจิ้มจุ่ม และเกิดความเคยชินกับการใช้ตะเกียบคีบหมูดิบลงหม้อ และนำตะเกียบนั้นคีบอาหารเข้าปาก พฤติกรรมดังกล่าวอาจนำไปสู่ความเสี่ยงจากเชื้อโรคหรือพยาธิต่างๆ ที่สำคัญยังเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อเยื่อหุ้มสมองอักเสบ หรือโรคไขหูดับ อันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้</p>
<p>เดลินิวส์ ข่าวสด.มติชน คอลัมน์ตะลอนกรุง (12 มี.ค.59)</p>	<p>วันโรค</p> <p>-เสนอข่าว นางภาวิณี รุ่งทนต์กิจ ผอ.กองควบคุมโรคเอดส์ วันโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักงานมายกทม. แจ้งว่า กทม.จะจัดงาน "กรุงเทพฯ หยุดวันโรค" เนื่องในสัปดาห์รณรงค์วันโรคสากลระหว่างวันที่ 21-25 มี.ค. 59 ตามจุดต่าง ๆ อาทิ บริเวณท่าอากาศยานดอนเมือง สถานีขนส่งหมอชิต สถานีรถไฟหัวลำโพง โดยจะมีการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น เอกซเรย์ปอด คัดกรองวันโรคด้วยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ คัดกรองเบาหวาน รดคลายเครียด ตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิส เป็นต้น ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์สก็๊ปหน้า 1 (12 มี.ค.59)</p>	<p>ใช้ผ้าปิดโรค</p> <p>-เสนอสก็๊ปเกี่ยวกับการใช้ผ้าปิดอาการเจ็บป่วย โดยนายประเสริฐ นพคุณชร อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 29/20 หมู่ 5 ต.ขุนกระโทก อ.เมือง จ.ชุมพร ซึ่งเคยรับราชการเป็น ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.ชุมพร และได้ไปเรียนการเลี้ยงผึ้งที่ประเทศอิสราเอล ได้ความรู้ว่าพิษผึ้งรักษาโรคไขข้ออักเสบ และเรียนการใช้เหล็กในผึ้งรักษาโรคจากประเทศจีน ซึ่งสามารถรักษาอาการปวดตามจุดต่างๆ ไมเกรน ข้ออักเสบรูมาตอยด์ เกาต์ ข้อเข่าเสื่อม นิ้วล็อก เอ็นอักเสบ และอาการอื่นๆ เช่น ริดสีดวง ตะคริวที่น่อง ไส้ติด นอนกรน ฟังผิดทับเส้นประสาท สายตามองไม่ชัด รวมทั้งการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ แต่ขณะนี้รับรักษาเฉพาะโรคปวดทุกชนิด ก่อนรักษาจะมีการซักประวัติ วินิจฉัยโรค ผู้ที่ต้องการรักษาด้วยวิธีผึ้งเข็มเหล็กในผึ้ง ต้องทดสอบการแพ้พิษก่อน ทั้งนี้คาดหวังว่าในอนาคตจะมีการออกไปรับรองในการรักษา</p>
<p>มติชน (12 มี.ค.59)</p>	<p>การประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติ</p> <p>-เสนอข่าว ศ. ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะทรงจัดให้มีการประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ "อนามัยสิ่งแวดล้อม : ความเชื่อมโยง ระหว่าง สิ่งแวดล้อม สารเคมี และเชื้อที่ก่อโรค" (Environmental Health: Interlinkages among the Environment, Chemicals and Infectious Agents) ระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวทีนำเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งแวดล้อม สารเคมี และเชื้อที่ก่อโรค โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวมถึงนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศ เข้าร่วมประชุมและร่วมเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยออกสู่สาธารณะ ทั้งนี้ การเสนอผลงานขอให้ส่งบทความไปที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2559 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2553-8535 หรือที่เว็บไซต์ https://pc8.cri.or.th</p>
<p>บ้านเมือง (12 มี.ค.59)</p>	<p>กระดุกเทียมจากเปลือกหอยแครง</p> <p>-เสนอข่าว ดร.อนุชา รักสันติ จากหน่วยวิจัยชีววัสดุแพทย์และเซรามิกอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. เปิดเผยว่า หน่วยวิจัยชีววัสดุแพทย์และเซรามิกอุตสาหกรรมฯ ได้ร่วมกับ รศ.นพ.สิทธิพร บุญยนิคย์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>อดีตคัลยแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ศึกษาการผลิตกระดูกเทียมจากเปลือกหอยแครง เพื่อนำไปใช้เป็นวัสดุซ่อมแซมกระดูกมนุษย์ชนิดย่อยสลายได้ มีลักษณะเป็นก้อนกลมสำหรับบุดโพรงช่องว่างของกระดูกผู้ป่วยที่ขาดหายหรือถูกทำลายจากโรคหรือการบาดเจ็บ ดำเนินการผลิตและทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานขององค์กรผู้ตรวจสอบการผลิตวัสดุทางการแพทย์อเมริกันนานาชาติ และผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาของประเทศไทย โดยผลงาน "สิริกระดูกเทียมผลิตจากเปลือกหอยแครง" ได้รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2559 ในระดับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2559</p>
<p>เดลินิวส์ (14 มี.ค.59)</p>	<p>กอด เขียวยาผู้ป่วยเอชไอวี</p> <p>- เสนอบทความ กล่าวถึงจากผลการวิจัยในต่างประเทศพบว่า การสัมผัสด้วยการ "กอด" สามารถเยียวยาและรักษาผู้ป่วยได้ จึงเป็นที่มาของโครงการ "เดอะ กิฟเวอร์ โปรเจกต์ บาย รี-ไลฟ์" (The Giver Project by RE-LIVE) กิจกรรมช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีกำลังใจเข้มแข็ง ในโปรเจกต์ "กอด" ซึ่งได้จัดอาสาสมัคร อาทิตินุช โรจนเสถียร, ดร.รัฐศาสตร์ วรรณสุด, ดร.ภูวนาท คุณผลิน, ดีเจพ็อ้อย-นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล, วรณสิงห์ ประเสริฐกุล, มาร่วมสานต่อแคมเปญเพื่อสังคมเป็นปีที่ 2 ในงานไลฟ์ เสด็จเฮอร์ ลองเกอร์ ที่โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ชั้น 7 สยามสแควร์วัน เพื่อให้ทุกคนตระหนักและเข้าใจผู้ติดเชื้อเอชไอวี</p>
<p>ไทยโพสต์ (12 มี.ค.59)</p> <p>โพสต์ทูเดย์ (13 มี.ค.59)</p>	<p>โรคชิก้า</p> <p>-เสนอข่าว นายทอม ฟรีเดน ผอ.ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคสหรัฐ แถลงภายหลังเดินทางกลับจากเปอร์โตริโกว่า ภายในปีนี้อาจมีผู้ติดเชื้อไวรัสชิก้าที่เปอร์โตริโกหลายแสนคน โดยเป็นหญิงตั้งครรภ์หลายพันคน เนื่องจากใกล้ฤดูฝน และจำเป็นต้องได้รับเงินช่วยเหลือจากสภาองเกรสอย่างเร่งด่วน เพื่อยับยั้งการระบาดของโรคชิก้า โดยประเทศเปอร์โตริโกซึ่งมีประชากรราว 3.5 ล้านคน ยังขาดการคุมกำเนิดอยู่มาก หญิงที่ตั้งครรภ์ส่วนใหญ่เกิดขึ้นอย่างไม่มีการวางแผน</p> <p>-เสนอข่าว สำนักงานอาหารและยาสหรัฐ อนุญาตให้ยุงตัวผู้ โอเอ็กซ์ 513 เอ ที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม ทำให้มีอายุสั้นกว่าปกติ และลูกหลานจะตายก่อนโตเต็มวัย เพื่อทดลองยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสชิก้า และโรคติดต่ออื่นที่มียุงเป็นพาหะ โดยจะไม่กระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม</p>